

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông là một trong những thảm họa mang tính toàn cầu, diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi trên thế giới. Tai nạn giao thông gây ra những mất mát to lớn về con người, của cải và để lại những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia.

Tại Việt Nam, lần đầu tiên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động kế hoạch hưởng ứng “*Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông*” vào ngày 19/11/2012 và từ năm 2013 đến nay được tổ chức thường niên trong phạm vi cả nước nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những nạn nhân xấu số đã thiệt mạng khi tham gia giao thông, đồng thời chia sẻ những đau thương, mất mát, gánh nặng với người thân của họ. “*Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông*” cũng là dịp để mỗi người trong chúng ta nhìn lại bức tranh toàn cảnh về nỗi đau dai dẳng do tai nạn giao thông để lại, từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và của mỗi người dân khi tham gia giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.

Thiết thực hưởng ứng “*Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông*” Hôm nay ngày mùng 14 tháng 11 năm 2022 tại trường THCS Tiên Cường với thông điệp “*Tưởng nhớ người đi – vì người ở lại*”. Mỗi chúng ta hãy cùng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của sự kiện, chia sẻ với những hoàn cảnh đau thương mất mát do *tai nạn giao thông*. Đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông.

Theo Liên hợp quốc và thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,35 triệu người tử vong và hàng triệu người người khác bị thương do tai nạn giao thông. Thương chấn do tai nạn giao thông được xem là “sát thủ hàng đầu” đối với người ở độ tuổi từ 5-29. Hơn một nửa số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ rơi vào nhóm những người tham gia giao thông đường bộ.

Các tổn hại khôn lường do tai nạn giao thông gây ra

Các chấn thương do giao thông là một vấn đề y tế cộng đồng rất lớn và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới. Các chấn thương do tai nạn giao thông có nguy cơ làm chậm tiến bộ trong phát triển kinh tế và con người. Người ta ước tính rằng thiệt hại toàn cầu từ tai nạn giao thông lên đến 18 tỷ USD và tổn thất cho các chính phủ từ 1 – 3% GDP.

Để góp phần giảm ùn tắc và hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trường THCS Tiên Cường khi tham gia giao thông cần chấp hành tốt một số các quy định sau:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông, hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không được dừng, đỗ xe trái quy định gây cản trở giao thông.

2. Điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường quy định; Khi chuyển hướng rẽ hoặc vượt xe phải có tín hiệu báo trước, chỉ được vượt, chuyển hướng khi có đủ điều kiện an toàn.

3. Nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

4. Nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

5. Người lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ khoảng cách an toàn.

6. Phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách.

7. Không dừng, đỗ xe, tụ tập dưới lòng đường, hè phố sai quy định.

8. Không chở quá số người sai quy định; Không lạng lách, đánh võng trên đường.

Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống!

Vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông.

Vì sự an toàn trên mọi con đường!

Vì hạnh phúc của mọi người!

Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại!

Tác giả

Admin